



ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า
เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตามประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเทศบาลตำบลยุหว่า
ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๒ แล้วนั้น

เทศบาลตำบลยุหว่า ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะทั้งสามภาค เพื่อพิจารณาจ้าง
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า (โดยเรียงลำดับคะแนน) ดังนี้

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๙	นางสาวผ่องพรรณ พิมพ์ภักดี	
๒	๑๙	นางสาวนพพรษ อาบสุวรรณ	
๓	๐๖	นางสาวชไมพร มูลเกี้ยว	
๔	๐๔	นางสาวเมธาวิ หาญฤทธิ์	

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	นางสาวธัญญ์ชนม์ สุรินทร์	

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	นายวีระยุทธ หน่อแก้ว	
๒	๐๔	นายพิสิษฐ์ คาคาน	
๓	๐๑	นายฤกษ์ชัย ควรสมาคม	

/ การขึ้นบัญชี.....

การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๑. การขึ้นบัญชี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยเรียงตามลำดับ จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา และจะเรียกเข้ารายงานตัวเพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับ

๒. จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินใหม่แล้ว บัญชีในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการประเมิน คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ประเมินได้
- (๒) ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งตามกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่แต่งตั้งในตำแหน่งที่

ประเมินได้

การทำสัญญาจ้างและค้ำประกันสัญญา

ผู้ใดได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลลพบุรี นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี จะออกคำสั่งแต่งตั้ง และรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.จังหวัด) ทราบ พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำสัญญาจ้าง โดยต้องมีข้าราชการระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นผู้ค้ำประกัน และนำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมรับรองสำเนาของผู้ค้ำประกัน มาประกอบการทำสัญญาจ้างและหนังสือค้ำประกัน

ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ก่อน โดยนายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ การจัดทำสัญญาจ้าง ต้องมีข้าราชการระดับ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผู้ค้ำประกัน และนำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมรับรองสำเนาของผู้ค้ำประกัน มาประกอบการทำสัญญาจ้างและหนังสือค้ำประกัน

ดังนั้น เทศบาลตำบลลพบุรี จึงให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะทั้งสามภาค ในลำดับที่ ๑ ของทุกตำแหน่ง เข้ารายงานตัวในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลลพบุรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (สำหรับวันแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ทางเทศบาลตำบลลพบุรี จะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัวอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายเวศม์ โภภีแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี